

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 15/10, tại Hưng Yên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước".

thảo. Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phạm Tấn Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu...

nhấn mạnh một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng các đại biểu tập trung thảo luận tại hội thảo: Gắn kết chặt chẽ quan điểm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hài hòa với quan điểm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, làm cơ sở cho việc ban hành, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người... Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người không chỉ có ý nghĩa xây dựng năng lực mà còn là chìa khóa để phát huy được đầy đủ sức mạnh nội sinh của mỗi người và mọi người, tạo nên sức mạnh của con người Việt Nam, sức mạnh của quốc gia, dân tộc trong quá trình phát triển; không chỉ đặt con người mà còn xác lập rõ hơn quyền con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển, con người có quyền tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển... Đối với cá nhân, cần bảo đảm sự toàn diện về thể chất và tinh thần theo các tiêu chí phát triển con người; đối với quốc gia, dân tộc, đó là một tiến trình

toàn diện hướng tới sự hưng thịnh về văn hóa, kinh tế, môi trường, an ninh, chính trị và xã hội mà mục đích hướng tới là cải thiện không ngừng phúc lợi của toàn thể nhân dân và của tất cả các dân tộc cùng sinh sống; thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của con người, bảo đảm sự phân bổ công bằng các lợi ích thu được từ sự phát triển...

kết tinh những giá trị của nền văn minh nhân loại. Để hiện thực hóa chủ trương coi con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước, cần thể chế hóa thành chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; chính sách cần xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của người dân, bảo đảm mọi người đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Hội thảo chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế trong việc lấy con người làm trung tâm; rút ra một số bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển của Việt Nam. Hội thảo đánh giá kết quả vận dụng chính sách phát triển; làm sáng tỏ những thách thức mới trong bối cảnh phát triển đất nước hiện nay. Từ đó đề xuất các khuyến nghị, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng các chính sách phát triển đặt con người làm trung tâm, chủ thể chính.

11 GIAN HÀNG TRƯNG BÀY... (Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ đã được các cấp hội chú trọng. Các cấp hội đã tổ chức hàng nghìn hội nghị truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp... cho phụ nữ. Đồng thời, hỗ trợ thành lập 14 hợp tác xã, 69 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý; tiếp nhận 130 ý tưởng sáng tạo của phụ nữ dự thi cấp trung ương, trong đó có 61 ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh khả thi được hỗ trợ thực hiện, nhân rộng cấp tỉnh. Toàn tỉnh có 54 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thành lập mới được các cấp hội hỗ trợ tư vấn, tiếp cận tín dụng; các cấp hội vận động được 20 tỷ đồng để hỗ trợ vốn cho các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết và hộ kinh doanh cá thể phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho hơn 12.000 lao động.

Tại ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm nay có 11 gian hàng của hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố, Cầu Lạc bộ phụ nữ khuyết tật tỉnh và một số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, sản phẩm OCOP.

Tham quan các gian hàng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của phụ nữ trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đặc biệt các sản phẩm trưng bày tại ngày hội đã thể hiện sự khéo léo, cần cù lao động và sáng tạo của hội viên phụ nữ các địa phương. Đồng chí mong muốn các cấp hội phụ nữ tiếp tục củng cố cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều hoạt động giúp chị em vươn lên phát triển kinh tế; nâng cao kỹ năng, tinh chuyên nghiệp của hội viên phụ nữ, doanh nhân nữ trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, khuyến khích hội viên phụ nữ, doanh nghiệp nữ chủ trọng sản xuất hướng đến chuyển đổi xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường; chú trọng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trường, trong tỉnh, trong nước, hướng tới xuất khẩu.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; trao giải cuộc thi nấu ăn trực tuyến "Thăng hạng cơm nhà - đậm đà tình thân".

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 15/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

dự thảo quy định thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh và dự thảo quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh; đề án xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban CHQS và lực lượng dân quân xã ven biển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ trương tiếp nhận dự án nhà máy Yuan Long Việt Nam của Công ty Yuan Long International Limited tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy) và dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Amoniaca của Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin tại xã Thái Thụy (Thái Thụy); ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1201/NQ-UBTVQH15, ngày 27/11/2023 trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định chi tiết một số nội dung của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, ngày 27/11/2023 trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định chi tiết một số nội dung của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, ngày 27/11/2023 trên địa bàn tỉnh;

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; để án triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh và kho dữ liệu dùng chung tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua quy định mức chi bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; quy định về một số chỉ tiêu áp dụng trong phương pháp thặng dư và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất khi xác định giá đất cho thuê trên địa bàn tỉnh; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành tham mưu tiếp tục ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó chỉnh sửa, hoàn thiện để sớm ban hành, làm căn cứ để triển khai thực hiện.

Cho ý kiến cụ thể vào từng dự thảo quy định, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc xây dựng các quy định phải bám sát các quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích của nhà nước - người dân - nhà đầu tư. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua quy định thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh và dự thảo quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1201/NQ-UBTVQH15, ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; để án xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban CHQS và lực lượng dân quân xã ven biển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình

mới và để án triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh và kho dữ liệu dùng chung tỉnh Thái Bình. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành tham mưu tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, bảo đảm việc triển khai thực hiện các quy định và để án đạt hiệu quả. Đối với chủ trương tiếp nhận dự án nhà máy Yuan Long Việt Nam của Công ty Yuan Long International Limited tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy) và dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Amoniaca của Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin tại xã Thái Thụy (Thái Thụy), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua, đồng thời giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền bảo đảm đúng trình tự và quy định.

KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ... (Tiếp theo trang 1)

chống khai thác IUU. Đến nay, tỉnh ta chưa phát hiện tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ, trên 10 ngày trên biển; tàu cá cập cảng ghi sai về nhật ký khai thác thủy sản; tàu cá hoạt động sai vùng chưa được xử lý triệt để... Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các ngành, địa phương ven biển khẩn trương thực hiện, chấn chỉnh những việc còn hạn chế, làm chưa tốt. Đồng chí nhấn mạnh: Để chống khai thác IUU hiệu quả, quan điểm chung là kiên quyết chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm. Trong đó, cần làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan việc một số tàu cá mất kết nối VMS để xử lý, bảo đảm đúng quy định. Các ngành, đơn vị duy trì tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương trong việc quản lý, kiểm soát tàu cá. Quán triệt, triển khai đầy đủ cho các xã ven biển các nội dung, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong giai đoạn cấp bách hiện nay với mục tiêu khắc phục "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu. Đối với cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thụy cần đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch đề ra. Các ngành chức năng của tỉnh, huyện tạo điều kiện tối đa để tàu cá "3 không" làm thủ tục đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất bến, nhập bến, kiên quyết không để tàu cá không báo đảm giấy tờ, thủ tục ra khơi, hoạt động trên biển. Khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý tàu cá.

Đông y Gia truyền CAO TUÂN - MẠCH - LINH

Bằng những bài thuốc Nam cổ truyền trăm năm trước cha, ông để lại dùng các thảo dược thiên nhiên để khắc phục tận căn nguyên gây bệnh, Cao Tuân - Mạch - Linh hỗ trợ suy giảm tinh mạch là sản phẩm độc quyền của Công ty TNHH Tuân - Mạch - Linh với nghiên cứu, chọn lọc kỹ lưỡng, kết hợp các ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Cao Tuân - Mạch - Linh, tăng sức bền thành mạch và giảm nguy cơ suy giãn tĩnh mạch.

Với công thức pha chế độc quyền bào chế từ nhiều loại thảo dược thiên nhiên quý được cấp phép và chứng nhận an toàn sức khỏe như: Hoa hòe, Cam thảo, Linh chi, Cốt khí củ, Thủ Phục linh... Cao Tuân - Mạch - Linh mang đến hiệu quả vượt trội an toàn cho người suy giãn tĩnh mạch, tăng cường sức bền của thành mạch máu, giảm tình trạng thấu của mao mạch, cải thiện tình trạng giãn tĩnh mạch do thành mạch kém, tăng cường lưu thông máu, giảm nguy cơ ứ, tịt máu, giảm các triệu chứng đau nhức, sưng, tấy, nặng chân, tê bì, chuột rút... Ngăn ngừa biến chứng, viêm tắc tĩnh mạch, loét da, hoại tử hấy đến với địa chỉ vàng: Công ty TNHH Tuân - Mạch - Linh.

Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Phạm Bá Linh cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên lương y lành nghề giàu kinh nghiệm. Cung cấp những sản phẩm quý cho người bệnh.

Cao Tuân - Mạch - Linh được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP quy trình kiểm tra nghiêm ngặt với ưu điểm vượt trội đã được hàng chục nghìn bệnh nhân trong và ngoài nước tìm đến, sử dụng đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Với những thành tích trên là minh chứng cho chất lượng của sản phẩm và sự tin tưởng yêu mến của khách hàng dành cho Cao Tuân - Mạch - Linh.

CÔNG TY TNHH TUÂN - MẠCH - LINH
 Địa chỉ: Thôn Liên Hồng, Xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư, Thái Bình
 Điện thoại: 0902.083.105 - 0981.146.633 * Hotline: 1800282262

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho cán bộ công đoàn

Sáng ngày 15/10, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Thái Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho cán bộ công đoàn.



Cán bộ công đoàn cơ sở được khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Gần 170 cán bộ công đoàn được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, đo huyết áp và lấy mẫu xét nghiệm đường huyết, mỡ máu. Ngoài các gói xét nghiệm miễn phí trên, các cán bộ công đoàn có thể làm một số xét nghiệm khác khi có nhu cầu như: chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C; vi khuẩn gây bệnh lý dạ dày; kiểm tra chức năng thận, viêm nhiễm tiết niệu...

Nhân dịp này, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã tặng áo dài và trao 78 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 500.000 đồng cho nữ đoàn viên, công nhân lao động bị bệnh hiếm nghèo.

TẬP TRUNG ĐẨY NHANH... (Tiếp theo trang 1)

phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, các cơ quan chuyên môn của huyện để triển khai công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hoàn thành GPMB trong thời gian nhanh nhất; bảo đảm kinh phí chi trả bồi thường GPMB cho các hộ dân theo quy định.

Thời gian tới, huyện Thái Thụy tập trung truyền truyền về dự án, cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định; đối với đất nông nghiệp muốn nhất ngày 30/11 hoàn thành, tiếp đến là đất ở và đất chuyển đổi sẽ triển khai đồng loạt; huy động lực lượng các phòng chuyên môn hoàn thành GPMB; yêu cầu 2 xã An Tân, Thụy Trường trước ngày 19/10 phải tổ chức họp triển khai đến người dân có diện tích đất thu hồi về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của UBND tỉnh theo Luật Đất đai năm 2024.

Tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin mạng cho tổ công nghệ số cộng đồng

Chiều ngày 15/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin mạng cho các tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCD) trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 250 điểm cầu UBND huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập 1.797 tổ CNSCD với gần 12.000 thành viên; 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập tổ CNSCD đến tận cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được các chuyên gia, báo cáo viên của Cục Chuyển đổi số quốc gia, Công an tỉnh, các doanh nghiệp công nghệ số hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng số thiết thực, gần gũi với cuộc sống hàng ngày như mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo mật thông tin trên không gian mạng; kỹ năng khai thác, sử dụng một số dịch vụ công thiết yếu... Các thành viên tổ CNSCD trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những thành viên tổ CNSCD tiêu biểu.

Thông qua hội nghị, mỗi thành viên tổ CNSCD tiếp tục được nâng cao kỹ năng, kiến thức về công nghệ số, từ đó lan tỏa mạnh mẽ đến từng người dân trên địa bàn để có thể tiếp cận và tận dụng những tiện ích mà công nghệ số mang lại một cách an toàn, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.